



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
19 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เพจ Vaccine โพสต์ภาพและข้อความ ระบุว่า แอสตรา ผู้พัฒนาวัคซีนโควิด 19 เลือกไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีน โดย บ.สยามไบโอไซเอนซ์ ที่ก่อตั้งโดยในหลวง ร. 9 มีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้น 100% โดยเป็นผู้ผลิตยาชีววัตถุแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ซึ่งช่วงโควิดระบาดได้ผลิตชุดตรวจโควิดสำหรับใช้ในประเทศไทยได้เอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ mcot

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้พัฒนาเทคนิคตรวจหาเชื้อโควิด 19 สำหรับการตรวจที่ไม่ใช่เพื่อการกักตัว เป็นการตรวจหาเชื้อจากน้ำลาย มีความแม่นยำ 80-90% และมีค่าใช้จ่ายลดลงจากการตรวจมาตรฐาน 1,600 บาท เหลือประมาณ 400 บาท เตรียมหาหรือเพื่อนำไปใช้ตรวจกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่จะมาทำงานในประเทศไทยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ส่วนข่าวว่าเชื้อโควิด 19 สามารถอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ ได้นานนั้น หากมีการสัมผัสและล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือก็จะลดโอกาสติดเชื้อได้ ส่วนข่าวการปนเปื้อนในปลาแชลมอนั้น กรมฯ กำลังเตรียมระบบตรวจสอบ

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ผจก.รายวัน, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, springnews, tnnthailand, thansettakij, nationweekend, sanook, kapook, thebankokinsight, workpointtoday)

-เพจศูนย์ COVID-19 รายงานสถานการณ์วันที่ 19 ต.ค. ประเทศไทยอยู่อันดับ 144 ของโลก พบผู้ป่วยใหม่ 7 ราย แบ่งเป็น ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า SQ 3 ราย (สวีเดน 1 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย เบลเยียม 1 ราย) ชายชาวเมียนมา อาชีพพนักงานขับรถ ไม่ได้เข้าสถานกักกันในประเทศ และส่งตัวกลับไปรักษาที่เมียนมา 1 ราย และผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้าในประเทศไทย จาก จ.ตาก 3 ราย ทั้งหมดเป็นชาวเมียนมา เข้ารักษาที่รพ.แม่สอด ผู้ป่วยสะสม 3,686 ราย หายป่วยเพิ่ม 3 ราย รวมรักษาหาย 3,481 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 146 ราย และเสียชีวิตรวม 59 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผจก.รายวัน, สยามกีฬา, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, sanook)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า รัฐบาลพยายามผลักดันให้ไทยเป็นประเทศแรกๆ ของโลกที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ลงนามใน Letter of Intent การผลิตและจัดสรรวัคซีนวิจัยป้องกันโควิด 19 ร่วมกับ ม.อ็อกซฟอร์ด โดยจะใช้ไทยเป็นฐานการผลิต ซึ่งวัคซีนเริ่มทดลองกับมนุษย์แล้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ศบค.มท. สั่งการและประสานผู้ว่าฯ กทม. และผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด มอบหมายหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกแห่งที่จ้างแรงงานเมียนมาให้ตรวจคัดกรองแรงงานทุกคน และตรวจหาเชื้อโดยสุ่มตรวจ กรณีพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และหากพบการจ้างแรงงานที่ไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน, bangkokbiznews

-ผู้ว่าฯ กทม. สั่งการผอ.เขต ทั้ง 50 เขต ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ป้องกันการแพร่ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-นายนิพนธ์ จงวิจิต ผอ.กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เผย กทปส. สนับสนุนการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่เท่าเทียมในสถานการณ์โควิด 19 โดยให้ทุนวิจัย 1.18 พันล้านบาท แก่ 322 สถานพยาบาลทั่วประเทศ พัฒนา "เฮลท์เทคโนโลยีโควิด 19" ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและรพ.ภาคสนามของรัฐ ต่อสู้สถานการณ์ COVID-19 ได้แก่ ห้องความดันลบด้วยระบบ IoT ระบบ CT Scan คัดกรองผู้ป่วยด้วย AI/ 5G และระบบ Teleconference ให้คำปรึกษาพ.เครือข่าย

ประเด็นผลกระทบ

1.สถานการณ์ใน อ.แม่สอด จ.ตาก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผจก.รายวัน, บางกอกโพสต์, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแชนนิก, กรมประชาสัมพันธ์, js100, innnews, bangkokbiznews, thebangkokinsight, prachachat, tnnthailand, nationtv)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่ด้านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่ 2 ตรวจสอบและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ.ตาก และทีมตรวจโควิด 19 ที่นำรถตรวจชีววินิจฉัยพระราชทาน 5 คัน มาตรวจพนักงานขับรถขนส่งสินค้าทั้งคนไทย-เมียนมา และตรวจขั้นตอนการลำเลียงขนส่งสินค้าบริเวณเขตแดนที่ประตูทางเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการตรวจคัดกรอง ส่วนผู้ติดเชื้อใน อ.แม่สอดทั้ง 5 ราย เป็นผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อและไม่มีอาการ อยู่ระหว่างทำการรักษา ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

-สคร.ที่ 2 พิษณุโลก เตรียมนำรถตรวจโรคติดเชื้อชีววินิจฉัยพระราชทาน เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 ที่ห้างสรรพสินค้าและชุมชนกลุ่มเสี่ยงกลางเมืองแม่สอด ตามวงรอบการสอบสวนโรค โดยผลตรวจที่ผ่านมากกว่า 5,000 ราย ไม่พบการติดเชื้อ สำหรับการตรวจหาเชื้อของกรมควบคุมโรคเน้นเฉพาะคนไทยที่มีเลข 13 หลัก ส่วนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะตรวจในส่วนของคุณคนต่างด้าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, prachachat)

-ผู้ว่าฯ ตาก เผย การพบผู้ป่วย 5 ราย จนท.สอบสวนโรคตามไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ มีผู้ที่ต้องเฝ้าระวัง 55 ราย ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด เจ้าหน้าที่จะสอบสวนโรคเพิ่มเติมควบคู่กับการตรวจเชิงรุกในชุมชนเกี่ยวข้อง ขณะนี้ คกก.โรคติดต่อ จ.ตาก มีมติยกระดับควบคุมชุมชนที่เป็นพื้นที่พบผู้ติดเชื้อ โดยมีชุมชนย่อยของชุมชนวัดหลวง คือชุมชนมะตึน๊ะที่มีชาวมุสลิมอยู่หนาแน่น และชุมชนทุ่งทอง มีการล็อกดาวน์และคัดกรองการเข้าออกให้มีการเคลื่อนที่น้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังมีมติงดเว้นการประกอบศาสนกิจทั้งมัสยิดและวัดในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนโรงเรียน 5 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 1 แห่ง จะงดการเรียนการสอน 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน สถานบริการขอความร่วมมืองด 7 วัน ส่วนห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ยกเว้นระดับชั้นชั้นแต่ไม่ปิด สำหรับทุกอำเภอรอบต่อ อ.แม่สอด จะตั้งด่านโดยสนธิกำลังทหาร ตำรวจ ปกครอง และสาธารณสุข คัดกรองเข้าออกของบุคคล และจะปิดด่านถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 2 อ.แม่สอด และช่องทางทำข้าม ช่องทางธรรมชาติทั้ง 33 แห่ง งดการขนส่งสินค้าตลอดแนวชายแดนเพื่อจัดระเบียบระบบใหม่ทั้งหมด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(สยามกีฬา, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (sanook, innnews)

-จนท.ตำรวจ ทหาร ชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก จับกุมคนไทย 12 คน เป็นหญิง 11 คน และชาย 1 คน เดินทางมาพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ จนท.ส่งตัวทั้งหมดไปตรวจ COVID-19 ก่อนนำไปสอบสวนขยายผลพร้อมส่งตัวดำเนินคดีที่ สภ.แม่สอด และเพิ่มมาตรการคุมเข้มขั้นสูงสุดในการป้องกันพื้นที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะทำข้ามธรรมชาติและเส้นทางภูเขาตลอดแนวชายแดน จ.ตาก โดยผู้ถูกจับกุมให้การว่า เข้าไปทำงานในเขต จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา กล่าวการระบาดจึงว่าจ้างเรือหางยาวลักลอบข้ามแนวชายแดนเพื่อเข้า อ.แม่สอด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, isaranews, thansettakij)

-**ส่านกวดักัน** ออกแถลงการณ์พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ประทับของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ถูกแยกกักตัวรออาการ ส่วนผู้ป่วยของคลัสเตอร์กองกำลังสวิสการ์ด องครักษ์พิทักษ์ความปลอดภัยของพระสันตะปาปา เพิ่มขึ้นเป็น 11 นาย

-**อินเดีย** นายกรัฐมนตรีแนะนำว่า ระบบการแจกจ่ายวัคซีนควรมีแนวทางเดียวกันกับกระบวนการเลือกตั้งทั่วประเทศ คาดว่าจะมีวัคซีนภายในต้นปีหน้า ล่าสุดทารกอายุ 5 วัน ในเมืองเซเนปอนโต จ.ซูลาเวซีใต้ เสียชีวิต มีผู้ป่วยเพิ่ม 4,105 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 361,867 ราย เสียชีวิต 12,511 ราย และรักษาหาย 285,324 ราย

-**แคนาดา** เมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย มีประชาชนหลายพันคนเข้าร่วมการชุมนุมโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยเพื่อต่อต้านมาตรการของภาครัฐ ขณะที่รัฐบริติชโคลัมเบีย ยืนยันพบกลุ่มอาการอักเสบในเด็กที่มีความเชื่อมโยงกับโรคโควิด 19 เป็นรายแรก ยอดผู้ติดเชื้อล่าสุด 193,581 ราย และผู้เสียชีวิต 9,699 ราย

-**สโลวาเกีย** นายกรัฐมนตรีออกประกาศว่า จะตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 กับพลเมืองทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 10 ขวบขึ้นไป หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจออกมาชุมนุมประท้วงนโยบายรับมือการแพร่ระบาดของรัฐบาล

-**ฝรั่งเศส** ประกาศเคอร์ฟิวมีผลบังคับใช้ในกรุงปารีสและอีก 8 เมือง ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับสูงสุด 3,750 ยูโร หรือราว 138,600 บาท มีผู้ติดเชื้อใหม่รายใหม่ 32,427 ราย ผู้ป่วยสะสม 867,197 ราย เสียชีวิต 33,392 ราย รักษาหาย 104,696 ราย

-**เยอรมนี** ปธน.ต้องถูกกักตัวหลังพบจนท.อารักขานายหนึ่งติดเชื้อโควิด 19

-**อิตาลี** ประกาศเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการระบาด โดยจะให้อำนาจนายกเทศมนตรีปิดสถานที่สาธารณะต่างๆ ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,705 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 414,000 ราย เสียชีวิต 36,500 ราย เป็นอันดับ 2 ของยุโรป

-**อังกฤษ** อยู่ภายใต้มาตรการคุมเข้มรอบใหม่ที่รัฐบาลบังคับใช้เมื่อ 17 ต.ค. ในพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อใหม่สูง ผับบาร์ต้องปิดทำการเวลา 22.00 น. ห้ามการรวมตัวกันของคนจากต่างครอบครัว ส่วนการรวมตัวกันของกลุ่มคนต้องไม่เกิน 6 คน โดยจะมีผลบังคับใช้อย่างน้อย 1 เดือน และมีการประกาศขยายวันหยุดของโรงเรียนออกไปอีก 2 สัปดาห์

-**ออสเตรเลีย** นครเมลเบิร์น และวิกตอเรีย จะเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ยกเลิกคำสั่งจำกัดเวลาที่ประชาชนอยู่นอกบ้านไม่เกิน 2 ชม. สำหรับกิจกรรมที่ได้รับอนุญาต และขยายระยะทางที่ประชากรในเมืองเมลเบิร์นเดินทางออกจากบ้านได้ไกลขึ้น จากไม่เกิน 5 กม. เป็น 25 กม.

-**เบลเยียมและออสเตรีย** มีรายงานว่า รมว.ต่างประเทศเบลเยียมและออสเตรียติดเชื้อโควิด 19

-**เดนมาร์ก** สั่งฆ่าตัวมิงค์ 2.5 ล้านตัวในฟาร์มอย่างน้อย 63 แห่ง หลังพบติดเชื้อโควิด 19

-มาเลเซีย พบผู้ป่วยเพิ่ม 871 ราย เป็นสถิติรายวันสูงสุดครั้งใหม่ ทำให้มีผู้ติดเชื้อแล้ว 20,498 ราย

-ม.จอร์เจีย พบว่าปอดคอกันหนาวสามารถป้องกันการแพร่กระจายของโควิด 19 ได้ 77% โดยการใส่หน้ากากอนามัย ตลอดจนอุปกรณ์คลุมหน้า
ที่ปิดปากและจมูกได้ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณภาพ

-ญี่ปุ่น นักวิจัยชาวญี่ปุ่น ระบุ ไวรัสโคโรนาสามารถอยู่บนผิวมนุษย์ได้ 9 ชม. จึงต้องล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ขณะที่ผลการศึกษาในวารสารโรคติดเชื้อ ชี้ให้เห็นว่า เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของไข้หวัดใหญ่อยู่บนผิวมนุษย์ได้ราว 1.8 ชม.

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 40,259,853 ราย สหรัฐอเมริกายังมีผู้ติดเชื้อสูงสุด 8,387,046 ราย อินเดีย 7,547,762 ราย บราซิล 5,235,344 ราย
รัสเซีย 1,399,344 ราย และ อาร์เจนตินา 989,680 ราย ผู้เสียชีวิตทั่วโลก 1,118,095 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 30,095,402 ราย

สถานการณ์น้ำท่วม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, แนวหน้า

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. สั่งการให้ สสจ. และรพ.ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตลอด 24 ชม. โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุในพื้นที่ที่ได้สำรวจข้อมูลไว้ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดยา
และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชนที่ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เบื้องต้นได้รับรายงานมีสถานบริการสาธารณสุขได้รับ
ผลกระทบ 2 แห่ง คือ ศูนย์สุขภาพชุมชนประปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ รพ.สต.น้ำคอก อ.เมือง จ.ระยอง แต่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

-จ.นครราชสีมา นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจฯ ก.เกษตร รก.อธิบดีกรมชลประทาน ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำหินตะไ่ บ้านลำประโคน ต.ลำนางแก้ว
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา หลังคืนทรุดตัว ทำให้น้ำล้นตลิ่งน้ำพังเสียหาย น้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า 60 หลังคาเรือน ขณะที่จังหวัดประกาศเตือน
ฝนตกหนักในเขตอุทยานฯ เขาใหญ่ ด้าน นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยว่า นายกฯ ได้สั่งการให้กรมชลประทาน สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และจังหวัด ฝ้าติดตามและแก้ไขโดยด่วน พร้อมทั้งเร่งเตือนประชาชนให้ได้รับรู้ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และระดมเครื่องมือและ
หน่วยแพทย์เพื่อช่วยเหลือตลอด 24 ชม.

-จ.ชัยนาท คลองห้วยคต-วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนทางหลวงชนบท 5028 สูง 40 ซม. ไม่สามารถเดินทางผ่านไปยัง จ.
อุทัยธานี ได้

-จ.ตรัง ฝนตกหนักอีกระลอก จังหวัดประกาศเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

-จ.กระบี่ น้ำป่าจากภูเขาเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชน ม.1 ต.เขาคราม อ.เมือง โดยเฉพาะชุมชนใกล้สนามฟุตบอลช่องเขา ระดับน้ำสูง 20-
30 ซม.

-จ.กาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเอราวัณประกาศปิด ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกชั้วคราว เนื่องจากกระแสน้ำไหลรุนแรงมาก

ตรวจสอบน้ำใช้ดื่มหลายการชุมนุม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-เฟซบุ๊ก Pavin Chachavalpongpun โพสต์ข้อความ เรียกร้องให้องค์กร Green Peace ตรวจสอบสารเคมีที่อยู่ในน้ำที่ใช้ดื่มหลายการชุมนุม
เนื่องจากเหตุการณ์ที่ฮ่องกง Green Peace นำน้ำสีน้ำเงินจากตัวผู้ประท้วงไปตรวจสอบพบว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายที่ทำปฏิกิริยาต่อผิวหนังและดวงตา
(ส่วนผสมของแก๊สน้ำตา) และจะติดตัวอยู่ถึง 3 วัน

-แอมเนสตี้ เผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง ประเทศไทย : การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกับผู้ชุมนุม สะท้อนถึงมาตรการปราบปรามการประท้วงที่รุนแรงขึ้น
การใช้กำลังเกินกว่าเหตุเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงผสมสารระคายเคืองและสีย้อมไม่เพียงก่อให้เกิดการบาดเจ็บ อาจนำไปสู่การ
มุ่งจับกุมผู้ชุมนุมโดยสงบ ทางกรมตำรวจควรพิจารณาคุ้มครองและประกันการใช้สิทธิมนุษยชนของผู้จัดและผู้เข้าร่วม

-นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ว่า ตามหลักการใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงขององค์การสหประชาชาติ ต้องไม่ฉีดเข้าตัวบุคคล
ฉีดกรณีมีผู้เสียชีวิต หรือมีการเข้าควบคุมสถานที่ราชการเป็นเวลานาน และใช้กับมือที่เคลื่อนที่เท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ thaiPBS

-พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงว่า การเข้าควบคุมพื้นที่เป็นไปตามกฎหมาย ดำเนินการตามยุทธวิธีและหลักสากล
ส่วนผสมที่อยู่ในน้ำเป็นสารเคมีที่ไม่เป็นอันตรายต่อเยื่อตาหรือถึงแก๊ชีวิต อาจมีผลข้างเคียงทำให้ผิวหนังระคายเคืองเท่านั้น ทั้งนี้ สารเคมีดังกล่าวจะ
ตรวจสอบอีกครั้งและจะเชิญเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคมาร่วมแถลงข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ไอเอ็นเอ็น, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ

-ชมรมแพทย์ชนบท แถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงหลายการชุมนุม รัฐบาลทบทวน ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ปล่อยตัวผู้ชุมนุม และขอแสดงจุดยืนในการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่จะต้องมีแก้ไขในอนาคต ตามแนวทางประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมต่อไป

กรม.สัญญาเกิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-รัฐบาลเตรียมจัดประชุม กรม.สัญญา ครั้งที่ 3/2563 และตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย. ที่ จ.ภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดอันดามัน (กระบี่ ตรัง
พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) และตรวจราชการที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ภูเก็ต เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ทั้งนี้
จังหวัดภูเก็ตเตรียมเสนอโครงการต่อ กรม. 8 โครงการ หนึ่งในนั้นคือโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ.ภูเก็ต สู่มือเมืองท่องเที่ยวระดับโลก หรือ
ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขนานาชาติ งบประมาณ 5,116,262,532 ล้านบาท

นพ.เฉลิมพงศ์ สุคนธ์ผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต เปิดเผยว่า โครงการศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขนานาชาติ ในที่ดินราชพัสดุ แปลงบ้านท่า

ฉัตรไชย ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 141 ไร่ แบ่งเป็น เฟสแรก ประกอบด้วย ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับนานาชาติครบวงจร, ศูนย์อภิบาลสุขภาพผู้สูงอายุนานาชาติ ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ, ศูนย์ใจรักซ์, ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและชะลอวัยครบวงจร เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบองค์รวม ใช้งบประมาณ 1,295 ล้านบาท และเฟส 2 ประกอบด้วย ศูนย์บำบัดโรคเรื้อรัง เขตภาคใต้, ศูนย์วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม ตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ, ศูนย์เวชศาสตร์เขตร้อน, ศูนย์เฉพาะทางในด้านการตรวจรักษาโรคเขตร้อน และศูนย์รังสีรักษาเขตร้อนตามัน, ศูนย์เฉพาะทางในการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง ใช้งบประมาณ 1,700 ล้านบาท ขณะนี้โครงการมีความคืบหน้าไปมากแล้ว รมว.สธ. และรมว.การท่องเที่ยวฯผลักดันโครงการให้เกิดขึ้นใน จ.ภูเก็ต เพื่อให้เป็นต้นแบบในการขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชนออนไลน์, thailandplus, thaigov)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการ บวร. ร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ประจำปี 2563 โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายอภิรักษ์ เผือกม่วง รองผวจ.นครปฐม และผู้บริหาร สธ. ร่วมงาน และกล่าวว่า สธ.มีนโยบายลดอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง มีมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” รวมถึงกิจกรรม “วิ่งไล่ยุง” รมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้ จ.นครปฐม พบการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2562 มีผู้ป่วย 2,307 ราย เสียชีวิต 3 ราย เป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ สสจ.นครปฐม ได้เร่งแก้ปัญหาโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มีอสม. เป็นกำลังหลัก และชักชวนให้ บวร. ร่วมมือกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค และเพิ่มมาตรการ 5 ส. พร้อมกันนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้วัด โรงเรียน และหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย 18 รางวัล

วันสุขภาพจิตโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เสนอข่าว กรมสุขภาพจิต และกองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ "ความหวังและพลังใจ" เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก ปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของความหวังและพลังใจในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยสุขภาพจิตที่ดี โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นสักขีพยานการลงนาม และกล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีในการนำแผนรับมือที่เกิดขึ้นระหว่างกรมสุขภาพจิตและกองปราบปรามผ่านทางโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์ ที่เป็นการสื่อสารของสังคมในยุคใหม่ ตัวเลขของการยับยั้งเหตุการณ์ฆ่าตัวตายเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยทีมเอ็มแคทได้เข้าไปดูแลคนไทยในหลายเหตุการณ์ ร่วมมือกับเพจเพชบุ๊กดังหลายเพจ เพื่อยุติ ยับยั้งการฆ่าตัวตาย โดยล่าสุดสามารถยับยั้งได้ถึง 70 ราย

พญ.พรรณพิมล วิบูลากร รก.อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้รณรงค์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของประชาชน ให้มีความเข้มแข็งทางจิตใจ มีความยืดหยุ่น และมีความเข้มแข็งของครอบครัว รวมถึงการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในอนาคต

เทศกาลกินเจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-นายเวทย์ อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. ยืนยัน เทศกาลถือศีลกินเจ ที่ จ.ภูเก็ต อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัย สู้ภัยโควิด 19 พาเศรษฐกิจเดินหน้า เป็นโมเดลสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาภูเก็ตให้เป็นเมืองที่สร้างสมดุลได้อย่างลงตัวระหว่างเศรษฐกิจและความปลอดภัย และเชื่อมั่นที่จะเปิดให้คนต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (thailandplus, ChiangmaiNews, MCOT)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รก.อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การกินเจ จะละเว้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จึงทำให้ร่างกายขาดแหล่งโปรตีนที่ได้รับจากเนื้อสัตว์ นม และไข่ ซึ่งสามารถเลือกแหล่งโปรตีนจากพืชทดแทนได้ เช่น ถั่วเมล็ดแห้ง เห็ดชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากถั่ว เช่น เต้าหู้ พองเต้าหู้ นมถั่วเหลือง ถั่วหมัก เต้าเจี้ยว เต้าหู้ยี้ ทั้งนี้ ควรกินให้หลากหลายชนิดในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพื่อให้ได้โปรตีนและกรดอะมิโนที่จำเป็นครบถ้วน นอกจากนี้ ควรเลือกซื้อ วัตถุดิบจากแหล่งที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง และเลือกใช้เครื่องปรุงรสที่มีสัญลักษณ์ อย.และ มอก.กำกับทุกครั้ง

โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก คือ ก้อนเนื้อผิดปกติที่เกิดขึ้นบริเวณหลังโพรงจมูก อาจไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค แต่อาจมีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เช่น พันธุกรรม การติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr Virus (EBV) การรับประทานอาหารที่มีสารไนโตรซามีน และการสัมผัสสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาทิ ฝุ่นไม้ บุหรี่ เป็นต้น

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า มะเร็งหลังโพรงจมูกอาจไม่แสดงอาการในระยะแรกๆ และปรากฏอาการเมื่อมะเร็งเจริญเติบโตไปรอบๆ หรือมีขนาดใหญ่จนปิดกั้นโพรงจมูกไปมากแล้ว อาการทั่วไปที่พบบ่อย คือ คัดจมูก น้ำมูกไหลข้างเดียวทั้งที่ไม่ได้เป็นหวัดหรือภูมิแพ้ และยังมีอาการอื่นๆ ที่แตกต่างกันในคนไข้แต่ละราย เช่น มีเลือดกำเดาไหล หูอื้อ ขา และปวดบวมบริเวณใบหน้า ปวดศีรษะ มีก้อนนูนบริเวณต้นคอ คอ ใต้คาง เป็นต้น หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ ส่วนการป้องกัน เบื้องต้นควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เลี่ยงสูบบุหรี่หรือหลีกเลี่ยงการรับควันบุหรี่ สวมเครื่องป้องกันขณะปฏิบัติงานในโรงงานที่มีสารก่อมะเร็ง และควรสังเกตตัวเองอยู่เสมอ

เทคโนโลยีดูแลผู้สูงอายุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ เผย จากการศึกษาวิจัยพบว่าผู้สูงอายุในไทย มีเพียง 5% เท่านั้นที่มีกำลังในการซื้อหรือเข้าถึงระบบบริการเทคโนโลยีขั้นสูง ที่เหลือยังต้องการความช่วยเหลือในหลายด้าน ดังนั้น การดูแลสุขภาพและการ

เสริมสร้างทักษะ การพยายามนำเรื่องของธนาคารเวลา จิตอาสา สร้างเครือข่ายก่อนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีความสำคัญ

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า การทำให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพต้องทำให้สามารถอยู่ในถิ่นของตนเองได้โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อาจปรับบ้านเป็นสมาร์ทโฮม มีระบบในการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร หรือมีการซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ออกแบบเพื่อคนทุกช่วงวัย ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีรายได้ ควรจะดูแลในระบบทางไกลมากขึ้น เต็มทรัพยากรบุคคล เช่น อสม. มีแพลตฟอร์มในการรองรับ และควรจะมีการเพิ่มรายได้ในบ้านของตนเอง หรือประกอบการอาชีพในบ้าน

หลักสูตรห้องเรียนผู้เฒ่า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ห้องเรียนผู้เฒ่า" ระหว่าง สสส. หจก. เต็มเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม สมาคมยักษ์ขาว และโรงเรียนนาร่อง 30 แห่งใน จ.แพร่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ว่า จากรายงานผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ช่วงเดือน มี.ค. ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเฉลี่ย 2,200 คน/วัน จึงมีความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

🖨 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph

🐦 pr_moph

📷 healthmoph

📺 moph channel

